



ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่น ๆ  
เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมในงานบริการประชาชน ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ตามข้อ ๑๗ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานบริการประชาชนที่อยู่ในอำนาจของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้แก่ การอนุญาตใช้หอศิลป์ร่วมสมัย และการขอรับการอุดหนุนหรือกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

ให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนประกอบการอนุญาตใช้หอศิลป์ร่วมสมัย และการขอรับการอุดหนุนหรือกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

๑. กรณีจำเป็นและต้องการสำเนาเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่นๆ ในประกอบการอนุญาตใช้หอศิลป์ร่วมสมัย และการขอรับการอุดหนุนหรือกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ที่กำหนดให้บุคคลใดๆ ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดสำเนาเอกสารนั้น

๒. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ จะมีผลเมื่อสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย